



ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการ
แผนกที่ภาพถ่าย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง โดยรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครที่
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะประกาศให้ผู้สมัครทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๔

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะข้างต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเอง
ในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

สำหรับผู้สมัครภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามประกาศนี้
หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัคร ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม
การสอบไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลา
ราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนด
ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจโท

(กรวัชร ปานประภากร)

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ